

(ร่าง) ปฏิทินเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567

ลำดับ	กิจกรรม	วัน เดือน ปี	กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่ได้
1	แจ้งกำหนดการ การตรวจราชการฯ รอบ1/67	27-ธ.ค.-67	ผู้บริหารและกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน	พัฒนายุทธศาสตร์ฯ	ทราบแนวทางการจัดทำข้อมูลรับการตรวจราชการฯ
2	กลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดทำแบบรายงานการตรวจราชการรายประเด็น และสไลด์นำเสนอ (ตัดยอดข้อมูลรอบ 5 เดือน ต.ค. 66 - ก.พ. 67)	2 ม.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 (ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายใน 4 มี.ค. 67)	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการฯ	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบตามรายละเอียดประเด็นการตรวจราชการประจำปี	แบบรายงานการตรวจราชการ และ Powerpoint แยกรายประเด็น
3	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯจัดทำร่างเล่มผู้ตรวจและPowerpoint	4-8 มี.ค. 67	กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน	พัฒนายุทธศาสตร์ฯ	(ร่าง) เล่มผู้ตรวจราชการฯและ Powerpoint
4	ซักซ้อมการนำเสนอ / ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเล่มตรวจราชการฯและPowerpoint	11-มี.ค.-67	นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา และผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการฯ	พัฒนายุทธศาสตร์ฯ	(ร่าง) เล่มผู้ตรวจราชการฯและ Powerpoint
5	จัดทำเล่มผู้ตรวจฉบับสมบูรณ์นำเข้า เว็บไซต์ สสจ.สระแก้ว	13-มี.ค.-67		พัฒนายุทธศาสตร์ฯ	ไฟล์เล่มผู้ตรวจราชการฯ
6	ส่งไฟล์เล่มผู้ตรวจรอบ 1/67 ให้เขตสุขภาพที่ 6	13-มี.ค.-67		พัฒนายุทธศาสตร์ฯ	ไฟล์เล่มผู้ตรวจราชการฯ
7	รับผู้ตรวจราชการฯและคณะฯ	19-21 มี.ค. 67	คณะผู้ตรวจ/สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.	กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ

ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการตรวจราชการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมของจังหวัดเข้าระบบ e-inspection ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการตรวจราชการ

ประเด็น	ประเภท	ตัวชี้วัด	กลุ่มงาน
โครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติ/ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์	Quick Win	เครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขฯ ทุกจังหวัด	พัฒนาคุณภาพฯ
	KPI	อัตราการความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในเรือนจำ	ควบคุมโรคติดต่อ
	KPI	อัตราการครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำในเรือนจำ	ควบคุมโรคติดต่อ
	เสนอเพิ่ม	การจัดบริการสาธารณสุข ครบทั้ง 6 ด้าน (รักษาพยาบาล, ส่งเสริม ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพจิต, ฟื้นฟู สมรรถภาพ, ส่งต่อเพื่อรักษา, ตรวจสอบสิทธิการรักษา)	พัฒนาคุณภาพฯ
สุขภาพจิตและยาเสพติด	Quick Win	มติบัญญัติรักษาดูแลผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดอย่างครบวงจรทุกจังหวัด	สุขภาพจิตและยาเสพติด
	Quick Win	ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดคุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป	
	Quick Win	ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	
	KPI	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการ ติดตาม (Retention Rate)	
	KPI	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร	
	KPI	ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	
	KPI	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการ ทุเลาในการติดตาม 6 เดือน	
มะเร็งครบวงจร	Quick Win	มีทีม Cancer Warrior ระดับ จังหวัด	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
	Quick Win	ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำคัญ 5 โรคมะเร็ง ได้รับการรักษาภายในระยะเวลา ที่กำหนด	
	KPI	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก	
	KPI	ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ(มะเร็ง ปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy	
	KPI	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	
	KPI	ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง) ได้รับการ ส่องกล้อง Colonoscopy	

ประเด็น	ประเภท	ตัวชี้วัด	กลุ่มงาน
	เสนอเพิ่ม	อัตราการเสียชีวิตของ ผู้ป่วย - CA Cx - CA ลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง อัตราการเสียชีวิตของ ผู้ป่วย - CA Liver - CA Breast - CA Cholangio CA	
ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย	Quick Win	จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย บริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ.	พัฒนาคุณภาพฯ
	KPI	ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย กลุ่มสงสัยป่วย DM, HT	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
	KPI	ผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะ ที่ 5	
	KPI	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการได้รับการรักษาใน Stroke unit - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี อาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการ รักษาใน Stroke unit	
	KPI	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบ พลันชนิดSTEMI และการให้ การรักษาตามมาตรฐาน ตามเวลาที่กำหนด - อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI - ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด - ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตาม มาตรฐานเวลาที่กำหนด - ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ ได้รับการทำPrimary PCI ได้ตาม มาตรฐานเวลาที่กำหนด	
	เสนอเพิ่ม	ผู้ป่วย DM ที่ควบคุมได้	
	เสนอเพิ่ม	ผู้ป่วย HT ที่ควบคุมได้	
สถานชีวาภิบาล	Quick Win	ให้บริการในสถานชีวาภิบาล จังหวัดละ 1 แห่ง	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
	Quick Win	Hospital at home / Home ward	พัฒนาคุณภาพฯ
	KPI	ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแล ล่วงหน้า (Advance Care Planning) ใน ผู้ป่วยประคับ ประคองอย่างมีคุณภาพ	พัฒนาคุณภาพฯ

ประเด็น	ประเภท	ตัวชี้วัด	กลุ่มงาน
	KPI	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิก ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริการ	ส่งเสริมสุขภาพ
	เสนอเพิ่ม	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีศูนย์ ชีวภิบาลในโรงพยาบาล (บูรณาการ palliative, LTC, elderly care)	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ดิจิทัลสุขภาพ	Quick Win	ระดับความสำเร็จของการ ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข - ยกระดับบริการด้วยบัตร ประชาชน - ยกระดับเป็นโรงพยาบาล อัจฉริยะ	ประกันสุขภาพ พัฒนาคุณภาพฯ
	KPI	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ยื่นขอรับรอง HAIT	พัฒนาคุณภาพฯ
	KPI	จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตาม เกณฑ์ที่กำหนด	พัฒนาคุณภาพฯ
ส่งเสริมการมีบุตร	Quick Win	ร้อยละของโรงพยาบาล/ สถานพยาบาลในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร	ส่งเสริมสุขภาพ
	Quick Win	ร้อยละของทารกแรกเกิดได้รับ การคัดกรองโรคหายาก (IEM 40 โรค)	
	KPI	อัตราการมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพต่อแสนคน	
	KPI	อัตราทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน	
เศรษฐกิจสุขภาพ	Quick Win	ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ พัฒนาเป็น Healthy Cities MODELS	ส่งเสริมสุขภาพ
	KPI	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถาน ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตาม ที่กำหนด	คุ้มครองผู้บริโภคฯ
	KPI	Wellness Center/แหล่งท่องเที่ยวเชิง สุขภาพได้ รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้าน ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง	แผนไทย
	KPI	ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ ส่งเสริมและ ได้รับการอนุญาต	คุ้มครองผู้บริโภคฯ
Area based	เสนอเพิ่ม	การตรวจสอบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพรายงานการเงิน (บัญชีที่ดิน อาคาร ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และงาน ระหว่างก่อสร้าง)	ตรวจสอบภายใน
	เสนอเพิ่ม	Regional level (การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม)	ส่งเสริมสุขภาพ